

BÁO CÁO

**Kết quả bổ sung giải quyết kiến nghị cử tri
trước kỳ họp thứ 02, Quốc hội khóa XV**

Thực hiện Công văn số 26/ĐĐBQH ngày 18/01/2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp thu, nghiên cứu và bổ sung, giải trình một số nội dung như sau:

1. Ý kiến số 03: Cử tri huyện Quế Phong cho huyện được hưởng 100% nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất đấu giá trong giai đoạn 2022-2030; cử tri xã Nghi Văn, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc kiến nghị tỉnh tăng tỷ lệ % điều tiết tiền đấu giá quyền sử dụng đất cho các xã miền núi, xã có địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn để tạo điều kiện cho địa phương có thêm nguồn lực xây dựng, nâng cấp trường học, đường giao thông nông thôn, hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản.

Trả lời:

Ngày 09/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, tỷ lệ điều tiết các khoản thu tiền sử dụng đất đối với các khu đất do cấp huyện tổ chức đấu giá giai đoạn 2022 - 2025 (không bao gồm thành phố Vinh, các thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa và huyện Nam Đàn có cơ chế, chính sách đặc thù riêng) giữ ổn định như giai đoạn 2017-2021 (ngân sách tỉnh 35%, ngân sách cấp huyện 25%, ngân sách xã 40%).

Nguồn thu tiền sử dụng đất để thực hiện các nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản theo quy định. Riêng phần ngân sách tỉnh hưởng, ngoài nhiệm vụ chi đầu tư xây dựng cơ bản còn đảm bảo các nhiệm vụ khác như: chi trả cho công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm cấp bách, xúc tiến đầu tư thuộc nhiệm vụ của tỉnh; hỗ trợ chi xây dựng cơ bản và phục vụ giải phóng các dự án trên địa bàn tỉnh (nếu có); bố trí kinh phí trả nợ gốc, lãi, phí và các khoản phí phát sinh từ các khoản vay. Do đó, nếu thay đổi tỷ lệ điều tiết cho các huyện trên địa bàn sẽ ảnh hưởng đến phân cấp nguồn thu, cơ cấu nguồn vốn cũng như công tác điều hành ngân sách trên địa bàn. Mặt khác, huyện Quế Phong cũng như xã Nghi Văn, Nghi Kiều huyện Nghi Lộc phát sinh tiền sử dụng đất không cao, riêng huyện Quế Phong: năm 2020 thực hiện 330 triệu đồng; năm 2021 thực hiện 4.003 triệu đồng; năm 2022 dự toán HĐND tỉnh giao 2.000 triệu đồng. Đồng thời, tỷ lệ điều tiết các khoản thu được giữ ổn định trong giai đoạn 2022-2025. Vì vậy, việc kiến nghị của cử tri là chưa phù hợp.

2. Ý kiến số 13: Cử tri xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu kiến nghị giao quyền quản lý cảng cá Lạch Vạn cho UBND huyện Diễn Châu để quản lý chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Trả lời:

Năm 2003, Cảng cá Lạch Vạn được UBND tỉnh đầu tư xây dựng tại Quyết định số 4015/QĐ.UB ngày 20/10/2003, sau đó được đầu tư nâng cấp vào năm 2012 từ Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững tỉnh Nghệ An (theo Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 02/10/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu xây dựng công trình: Nâng cấp cảng cá Lạch Vạn, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu).

Hiện nay, Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An được UBND tỉnh giao quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng Cảng cá Lạch Vạn theo đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An. Trong thời gian qua, Ban Quản lý Cảng cá Nghệ An đã chỉ đạo, điều hành Cảng cá Lạch Vạn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo của UBND huyện Diễn Châu tại Văn bản số 2999/UBND-NN ngày 25/11/2021: “*BQL Cảng cá Lạch Vạn thuộc BQL Cảng cá Nghệ An là phù hợp và đảm bảo đồng bộ hoạt động thông suốt và điều phối. Cảng cá thuộc quản lý của cơ quan thường trực chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cấp tỉnh là phù hợp và đảm bảo trong hoạt động chức năng và thực trạng của cảng, hướng đến tầm nhìn dài hạn trong việc mở rộng quy mô chức năng cảng, hiện đại hóa cảng cá, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ cho nghề khai thác và tránh trú bão*”.

Do đó, nội dung cử tri kiến nghị giao quyền quản lý Cảng cá Lạch Vạn cho UBND huyện Diễn Châu là chưa phù hợp.

3. Ý kiến số 23: Cử tri bản Tùng Hương xã Tam Quang, huyện Tương Dương kiến nghị UBND tỉnh sớm quy hoạch khu tái định cư tại khe Cà Nụm để giãn dân vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi ở mới an toàn hơn trong mùa mưa bão.

Trả lời:

Theo báo cáo của UBND huyện Tương Dương tại Văn bản số 71/BC-UBND ngày 28/01/2022: hiện nay, UBND huyện đã đề nghị lập dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai tại bản Tùng Hương xã Tam Quang, gửi Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp đề xuất triển khai từ nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021-2025.

4. Ý kiến số 32: Cử tri kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện đôn đốc 06 chủ tài sản còn lại (gồm các xã: Nghi Khánh, Nghi Thạch, Phúc Thọ, Nghi Kiều, Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc và xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai) khẩn trương hoàn thiện hồ sơ hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn để ngành Điện lực giải quyết dứt điểm công tác hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn.

Trả lời:

Theo báo cáo của UBND huyện Nghi Lộc, qua rà soát, kiểm tra hồ sơ hoàn trả vốn lưới điện hạ áp nông thôn tại các xã Nghi Khánh, Nghi Thạch, Phúc Thọ, Nghi Kiều, Nghi Lâm qua các thời kỳ không được lưu trữ hàng năm tại xã theo quy định, hồ sơ hiện tại chủ yếu là hồ sơ lập, dựng lại. Do đó, UBND huyện không có cơ sở để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền thẩm định hỗ trợ theo quy định.

Ngày 21/02/2021, UBND tỉnh đã có Công văn số 1067/UBND-CN giao Sở Công Thương xem xét kiến nghị của UBND huyện Nghi Lộc về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ đặc thù, trên cơ sở đơn giá quy định của nhà nước để thực hiện tái đầu tư, nâng cấp lại hệ thống các trạm biến áp, đường điện... đã xuống cấp trên địa bàn các xã nói trên.

5. Ý kiến số 33: Cử tri kiến nghị có phương án xây dựng công trình nước sạch để đảm bảo an toàn sức khỏe của người dân trong vùng.

Trả lời:

Thời gian qua, các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, bố trí vốn ngân sách nhà nước để thực hiện thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Tuy nhiên, do khó khăn trong cân đối, bố trí vốn, nên vẫn còn một số công trình cấp nước sinh hoạt (trong đó có công trình cấp nước trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Tương Dương và xã Châu Khê, huyện Con Cuông) chưa được đầu tư.

Hiện nay, Trung ương đã ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; đang xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và thông báo chỉ tiêu kế hoạch trung hạn các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 cho các địa phương. Căn cứ Thông báo chỉ tiêu kế hoạch vốn của Trung ương, UBND tỉnh sẽ xây dựng phương án phân bổ vốn cho các địa phương trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định (trong thời gian tới sẽ chỉ đạo huyện Tương Dương và huyện Con Cuông xem xét tính cấp thiết, lựa chọn công trình theo thứ tự ưu tiên, trong đó có công trình nước sinh hoạt để đưa vào danh mục các dự án sử dụng vốn Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025).

6. Ý kiến số 36: Cử tri các huyện Quế Phong, Tương Dương kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thuộc diện thu hồi đất thực hiện các nhà máy thủy điện tiến hành nhận đất sản xuất theo quy định để ổn định cuộc sống; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các huyện phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để sớm hoàn thành việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ dân tái định cư dự án nhà máy thủy điện trên địa bàn các huyện.

Trả lời:

1. Kết quả thực hiện

Theo báo cáo của UBND huyện Quế Phong (tại Công văn số 43/BC-UBND.TH ngày 11/02/2022):

- Công tác tuyên truyền, vận động người dân nhận đất tái định cư để ổn định đời sống, sản xuất: Ngày 19/11/2021, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na phối hợp với UBND xã Thông Thụ tổ chức làm việc với 36 hộ diêm tái định cư Pù Sai Cáng, xã Thông Thụ tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận đất sản xuất. Ngày 08/12/2021 và ngày 28/01/2022, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na phối hợp với UBND xã Tiên Phong tổ chức 2 cuộc họp tuyên truyền, vận động 96 hộ dân diêm tái định cư Huôi Siu - Huôi Lạn nhận đất ruộng sản xuất.

- Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tổng hợp lũy kế đến 31/01/2022), như sau:

+ Đất ở: Đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 830 hộ dân tái định cư nhận lô đất ở dự án giao.

+ Đất sản xuất nông nghiệp: Đơn vị tư vấn đã hoàn thiện hồ sơ, in giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ruộng lúa nước, trình ký giấy chứng nhận được 311 giấy.

+ Đất lâm nghiệp: Đã cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 570 hộ; 239 giấy UBND huyện đã ký xong chuyển cho Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai đang Scan quét, sao lưu hồ sơ.

2. Tồn tại, vướng mắc

- Mặc dù đã tuyên truyền, vận động nhiều lần, nhưng đến nay 138 hộ dân tái định cư vẫn chưa đồng thuận nhận đất ruộng lúa nước của dự án giao để sản xuất, lý do cụ thể:

+ Đất ruộng lúa nước dự án khai hoang để giao cho nhân dân tái định cư ở xa khu dân cư, đường đi lại khó khăn.

+ Các hộ dân chưa nhận đất ruộng giao đất tái sản xuất của Dự án đã tự khai hoang được đất ruộng lúa nước để sản xuất, không có nhu cầu nhận đất sản xuất của Dự án nữa mà có nguyện vọng, mong muốn Chủ đầu tư hỗ trợ kinh phí khai hoang cho các hộ dân tại vị trí tự khai hoang hoặc chi trả giá trị bồi thường, hỗ trợ diện tích đất ruộng lúa nước của người dân bị thu hồi tại

vùng ngập lòng hồ. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần thủy điện Hòa Na không chấp thuận vì đã bỏ kinh phí khá lớn để đầu tư khai hoang, xây dựng đồng ruộng, nếu không giao được hết diện tích đã khai hoang cho nhân dân sẽ lãng phí nguồn kinh phí đã đầu tư.

- Về lập hồ sơ kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với loại đất trồng cây hàng năm khác: Mặc dù đã cơ bản hoàn thành công tác giao đất tại thực địa cho các hộ dân tái định cư từ trước năm 2015. Tuy nhiên, theo kết quả rà soát có khoảng hơn 251,89 ha diện tích đất đã đo đạc bản đồ địa chính, giao cho các hộ dân tái định cư sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch của diêm tái định cư, hiện nay đang có rừng tự nhiên phải giữ lại theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Do vậy phát sinh vướng mắc, vì để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác cho nhân dân, phần diện tích đủ điều kiện giao đất nông nghiệp phải đo đạc lại bản đồ địa chính để bóc tách 251,89ha diện tích đất đang có rừng tự nhiên và chỉnh sửa toàn bộ hồ sơ giao đất sản xuất nông nghiệp đối với các hộ có liên quan, gây khó khăn cho các đơn vị Tư vấn trong công tác hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do phát sinh công việc và kinh phí.

3. Giải pháp trong thời gian tới

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn UBND huyện Qué Phong tăng cường vận động, tuyên truyền 138 hộ dân tái định cư đồng thuận nhận đất ruộng lúa nước dự án giao để sản xuất. Định kỳ 03 tháng 01 lần báo cáo UBND tỉnh để có phương án xử lý; đồng thời tăng cường đôn đốc giám sát các đơn vị Tư vấn khẩn trương chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ kê khai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân đã nhận đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định; trường hợp có vướng mắc kịp thời báo cáo về các Sở, ngành chuyên môn để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Trên đây là báo cáo bổ sung về giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 02, Quốc hội khóa XV do Đoàn ĐBQH tỉnh chuyển đến. UBND tỉnh kính báo cáo. /.

Nơi nhận:

- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CV các phòng, ban;
- Lưu: VT, TH (N).

thg

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Hồng Vinh